



DEPARTMENT OF EMPLOYMENT

ข่าวสาร

**จัดหางานสัมพันธ**

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๓๐๒๔-๕

โครงการ ๓ ม.

มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม

ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ทำงานในสถานประกอบการควบคู่ไปกับการศึกษาต่อ ทำให้มีรายได้ระหว่างการทำงานและมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม โดยเข้าทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำ เช่น เคเอฟซี, พิซซ่ายัท, โรบินสัน, ท็อปส์, ออฟฟิศเมท, ซุปเปอร์ สपोर्ट, ไมเนอร์ฟู้ด, เครือเซ็นทรัล, บริษัท ซัมมิท อีเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์ จำกัด และบริษัท แซมโบ ซินโด จำกัด (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติดังนี้

๑. มีอายุ ๑๘ ขึ้นไป - ๒๕ ปี
๒. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้น ม.๖, ปวช. หรือเทียบเท่า (กศน.)
๓. สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฯลฯ

นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี หรือลงทะเบียนสมัครผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๑ ๓๐๒๔-๕, ๐๖๓ ๑๑๔๐๙๐๙ Line : ๐๖๓๑๑๔๐๙๐๙ ในวันและเวลาราชการ

จบ ม.๖, ปวช. มีงาน  
ทำงานกับบริษัทชั้นนำ  
มีทุนเรียนฟรี ปวส.- ป.ตรี  
รายได้ ๑๐,๐๐๐ - ๑๓,๐๐๐ บาท  
(ระหว่างเรียน)

เอกสารโครงการ



ลงทะเบียนสมัคร



ข่าว ๐๗/๖๕



DEPARTMENT OF EMPLOYMENT

ภาวสาร

จัดหางานสัมพันธ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๓๐๒๔-๕

## เชิญชวนคนหางานผู้สนใจไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

สืบเนื่องจากที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ร่วมคณะท่าน นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย โดยมีการเจรจาหารือ เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทางการของซาอุดีอาระเบียได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยที่ซาอุดีอาระเบียมีความต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมาก เป็นโอกาสของแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ กระทรวงแรงงานได้เร่งรัดความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่นายจ้างซาอุดีอาระเบียต้องการ ซึ่งจะทำงานอยู่ทั้งภาคอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ งานช่าง และงานภาคบริการ โดยต้องเป็นแรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือ เช่น งานนายช่าง วิศวกร โดยเฉพาะในภาคบริการ โรงแรม สุขภาพ นวดสปา เชฟ เป็นต้น

นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่าขณะนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมมือจัดทำข้อตกลงด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย และยังคงอยู่ระหว่างการร่วมกันพิจารณาจากทั้ง ๒ ประเทศ จึงขอให้คนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทำงานได้เตรียมความพร้อมตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือ เพื่อรองรับความต้องการของนายจ้างในซาอุดีอาระเบีย โดยคนหางานสามารถลงทะเบียนไปทำงานในซาอุดีอาระเบียผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่เว็บไซต์ [toea.doe.go.th](http://toea.doe.go.th) หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานและประชาชน ติดตามข่าวสารจากสำนักงานฯ อย่างใกล้ชิด หรือทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน [www.doe.go.th/prd](http://www.doe.go.th/prd) และอย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างว่ามีเส้นสายกับกรมการจัดหางานสามารถพาไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียได้ โดยวิธีที่แรงงานไทยสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย มี ๕ วิธี ได้แก่ ๑.กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ๒.บริษัทจัดหางานจัดส่ง ๓.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ ๔.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ และ ๕.คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเอง”

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๑ ๓๐๒๔-๕ หรือ ๐๖ ๓๑๑๔ ๐๙๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ข่าว ๐๘/๖๕